



ที่ นร ๐๙๐๔/๙๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๔/ป ๑๙๓  
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ตรวจพิจารณาแล้ว

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้จัดตั้งผู้แทนไปชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราช  
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา  
ดังกล่าวเสร็จแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และโดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ  
พิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานฯ ว่า ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขเล็กน้อย  
และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มาร่วมพิจารณาเห็นชอบด้วย ให้สำนักงานฯ แจ้งข้อเท็จจริง  
ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมหนังสือของอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า  
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ยืนยันการเห็นชอบในการแก้ไขด้วย และให้  
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวแจ้งความเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด  
หากไม่แจ้งความเห็นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบ  
ร่างกฎหมายที่สำนักงานฯ ตรวจพิจารณาแล้ว

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอให้ท่านพิจารณาแจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราช  
กฤษฎีกาดังกล่าวที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วนี้ ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างกฎหมาย  
ที่สำนักงานฯ ตรวจพิจารณา เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

**พงษ์สวาท**

(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน

ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๑๓๐๒ (นางสาวภาระวีฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๙๔

[www.krisdika.go.th](http://www.krisdika.go.th)

[www.lawreform.go.th](http://www.lawreform.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [nr0900@ocs.go.th](mailto:nr0900@ocs.go.th)